



ที่ กบ 0037.3/ว 1568

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

๑๖ พฤษภาคม 2553

เรื่อง การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “ทรูปลูกปัญญา” ปี 2553

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่ นายอำเภอคลองท่อม นายอำเภออ่าวลึก นายอำเภอปลายพระยา
และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.2/ว 797 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” โดยจะนำชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ และสื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอนอื่นๆ มอบให้แก่โรงเรียนขาดแคลนสื่อที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยในปี 2553 บริษัท ทรูฯ จะเปิดรับสมัคร โรงเรียนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา จำนวน 500 โรงเรียน โดยเชิญโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยการกรอกข้อมูลโรงเรียน รวมทั้งเหตุผลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และวิธีการที่จะนำสื่อที่จะได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก็ให้สมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาคำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเลิศ ภูฏญรัตน์โชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร 0-7561-1899, 0-7562-2437

Handwritten signature and initials: *W.A.S.*

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ 2996
วันที่ 6 พ.ค. 2553
เวลา



คู่มือระบบแจ้งข้อร้องเรียน
010075
พ.ค. 2553

ที่ มท 0893.2/ว 797

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

3 พฤษภาคม 2553

เรื่อง การรับสมัคร โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” ปี 2553
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” โดยจะนำชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ และสื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอนอื่นๆ มอบให้แก่โรงเรียนขาดแคลนสื่อที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยในปี 2553 บริษัท ทรูฯ จะเปิดรับสมัคร โรงเรียนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา จำนวน 500 โรงเรียน โดยเชิญโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการ ด้วยการกรอกข้อมูลโรงเรียน รวมทั้งเหตุผลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และวิธีการที่จะนำสื่อที่จะได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com อนึ่ง หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ขอให้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยตรงทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู ชั้น 11 อาคารทีปโก้ ถ.พระราม 6 แขวงสามสมนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ -15 มิถุนายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ สกถพันธุ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
โทร 0-2241-9021-3 ต่อ 114
โทรสาร 0-2241-9021-3 ต่อ 112,113